

จ.ชน.



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กตร.	
เลขที่	๑๖
วันที่	๒๔ ม.ค. ๖๐
เวลา	๑๕.๓๑ น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๓๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๘ มกราคม ๒๕๖๐)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อจักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการ ประจำสัปดาห์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ฝลยงสง)

ผอ.วช.

**สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย**  
**วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการ  
 กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (คมบ.)	<p><b>๑.๑ สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p><b>๑) ท่าทีของต่างประเทศต่อกระแสข่าวการเลื่อนการเลือกตั้ง</b>                      รมว.กต. เปิดเผยว่า แม้จะมีกระแสข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นปี ๒๕๖๑ ยังไม่มีผลต่อท่าทีของต่างประเทศที่มีต่อไทยแต่อย่างใด เพราะต่างประเทศได้รับรู้ถึงพัฒนาการไปสู่การเลือกตั้งมาโดยตลอดและยกตัวอย่างการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเสมือนสัญญาประชาคมที่ไทย จัดให้มีการเลือกตั้งย่อม ๆ และแสดงให้เห็นว่าไทยจะสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอน</p> <p><b>๒) การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ</b>                      กต. ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ตามบัญชาของ นรม. โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๕๙ มียอดผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก จำนวน ๒,๖๒๓ ครั้ง</p> <p><b>รมว.มท. ได้สั่งการเพิ่มเติม :</b> ศูนย์ดำรงธรรมที่เปิดให้บริการ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกดังกล่าวเป็นของ กต. ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างจากศูนย์ดำรงธรรมของ มท. ที่เน้นดำเนินการในพื้นที่ ขอให้ ปมท. ประสานกับ กต. เกี่ยวกับชื่อและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้ชัดเจน</p> <p><b>๑.๒ สถานการณ์ภายในประเทศ</b></p> <p><b>๑) การจัดการอุทกภัยภาคใต้</b>                      รอง นรม. และ รมว.กท. ขอให้มีการวางแผนทางในการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้ชัดเจน โดยจัดแบ่งตามพื้นที่และประเภทการฟื้นฟู แล้วเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยทหารไปประชุมแบ่งมอบงานการฟื้นฟูต่อไป นอกจากนี้ ยังให้หาสาเหตุการตายจากน้ำท่วมและหาแนวทางป้องกันในอนาคต</p> <p><b>รมว.มท. ได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</b></p> <p>(๑) มอบหมายให้ ปภ. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และขอให้ ผวจ. นอ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สืบรวจและจัดทำข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>(๒) ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นรม. มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในส่วนของ มท. ต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้วย</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">สน.สก.</p> <p style="text-align: center;">สน.อส.</p>



ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.	การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p><b>๒.๑ การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่</b>            รัฐบาลได้ดำเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล ตาม Road Map ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินในเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการปฏิรูป และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรองรับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงและทันต่อสถานการณ์ เช่น การใช้มาตรา ๔๔ การปรับปรุงระบบการทำงานของรัฐบาล เป็นต้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานทำความเข้าใจและปรับการทำงานให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์</p> <p><b>๒.๒ แนวทางดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</b>            ระยะที่ ๒ กรอบเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) รวม ๑๖๘ วัน และลดจำนวนประชาชน จาก ๓,๐๐๐ คน/วัน เหลือ ๑,๕๐๐ คน/วัน            การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความชื่นชมว่าประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่งกายเรียบร้อย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำหน่วยปฏิบัติได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี</p> <p><b>๒.๓ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</b>            ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร (๑๐๐ วัน) และในส่วนของจังหวัด อำเภอ ขอให้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลให้เหมาะสม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น การทำบุญ ตักบาตรหรือพิธีทางศาสนาอื่นๆ เป็นต้น            ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย มท. จะแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ทราบต่อไป</p> <p><b>๒.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน</b>            ขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตรวจติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ แหล่งอบายมุข การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย</p>	<p>ทุก สำนัก/กอง</p> <p>สน.อส.</p> <p>ลปค.</p> <p>สน.มน.</p>